

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

คอลัมน์ข่าวคาพระพิรุณ : 14 มกราคม 2562

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชมแปลงปลูกข้าวโพดและร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนำร่องพร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อและพบปะกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งผลการดำเนินงานพื้นที่นำร่องในจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 3,800 ตัน โดยสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ราคาข้าวโพดฝักสดระดับความชื้น 27-30% กิโลกรัมละ 7-8 บาท และส่งต่อให้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการรับซื้อผลผลิตจากทั้ง 4 สหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพอบลดความชื้นให้อยู่ที่ 14.5% และส่งจำหน่ายให้กับบริษัท CPF และบริษัท เบทาโกร จำกัด ซึ่งขณะนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.80 บาท เมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 3,810 บาท/ไร่ มีรายได้จากการขายข้าวโพดเฉลี่ย 8,365 บาท/ไร่ และเมื่อหักต้นทุนแล้วจะมีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,555 บาท

โดยการดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 10.3 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไปจัดหาปัจจัยการผลิตและรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งหากพิจารณาจากต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรแล้ว ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางไว้ทั้งเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่ คุณภาพของข้าวโพดและราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร และหากได้ผลสรุปโครงการทั้งหมดแล้วเป็นไปตามนี้ทุกพื้นที่ที่ร่วมโครงการ ก็คาดว่าในอนาคตข้าวโพดจะเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรจะเพาะปลูกได้หลังเสร็จสิ้นจากฤดูทำนา และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็ต้องปรบมือให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์และสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น...

จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวน 11 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง ปัตตานี ชุมพร พัทลุง กระบี่ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ และยะลา มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 231,282 ราย พื้นที่เสียหายจำนวน 192,485 ไร่ แยกเป็น ข้าว 34,567 ไร่ พืชไร่ 3,884 ไร่ พืชสวน และพืชอื่น ๆ 154,034 ไร่ โดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สามารถยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) เพื่อรับเงินช่วยเหลือได้ตามชนิดพืช คือ ข้าว อัดตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัดตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัดตราไร่ละ 1,690 บาท นอกจากนี้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ในอัตราไร่ละ 1,260 บาท โดยเกษตรกรที่มีความประสงค์ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ แจ้งขอรับการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านได้นะคะ...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในยุคนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถือว่าได้ให้ความสำคัญกับงานสอบบัญชีสหกรณ์เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยกระดับเสริมศักยภาพให้กับผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะเป็นบุคลากรสำคัญที่มีบทบาทและมีส่วนช่วยในการหาทางแก้ไขและหาทางป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ได้ ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถสกัดกั้นการทุจริตในสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จะรองรับปัญหาของระบบสหกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและมีความชัดเจน โดยในส่วนของงานดำเนินงานของกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์นั้น อธิบดีโอภาส บอกว่า จะทำให้เกิดความชัดเจนในการเป็นผู้ควบคุมดูแลภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ขุนเกษตรรา

เตือนชาวสวนมะม่วง ดั๋งงวงระบาด กัดใบอ่อนมะม่วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้มีอากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง มีหมอกตอนเช้าและมีแดดแรงตอนกลางวัน กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงให้เฝ้าระวังสังเกตการเข้าทำลายของดั๋งงวงกัดใบมะม่วง มักพบระบาดในระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อน จะพบตัวเต็มวัยเป็นดั๋งงวงขนาดเล็ก โดยก่อนวางไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะใช้อวัยวะที่อยู่ปลายวงเจาะด้านข้างของเส้นกลางใบมะม่วง จากนั้นจะวางไข่ตามแกนกลางใบอ่อนประมาณ 2-14 ฟองต่อใบ วางไข่เสร็จแล้ว ดั๋งงวงกัดใบมะม่วงจะกัดใบอ่อนห่างจากข้อใบประมาณ 1-2 เซนติเมตรจนเหลือแต่โคนใบไว้บนต้น ภายในระยะเวลา 2-3 วัน ทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงหล่นลงดิน ลักษณะรอยกัดจะเป็นเส้นตรงเหมือนใช้กรรไกรตัด เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะเส้นกลางใบและแทรกตัวเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อได้ ผิวใบ หนอนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในใบมะม่วงที่ร่วงลงดิน จากนั้นจะเข้าดักแด้ตามพื้นดินที่มีความชื้นโดยใช้ดินสร้างเป็นรังดักแด้

เกษตรกรควรเก็บใบอ่อนมะม่วงที่ถูกกัดร่วงตามโคนต้นนำไปเผาหรือฝังทำลายทิ้งทันที เพื่อทำลายไข่และหนอนดั๋งงวงกัดใบมะม่วง จากนั้น ให้เกษตรกรไถพรวนดินเพื่อช่วยลดความเสียหายลงได้ สำหรับระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อน หากพบการเข้าทำลายของดั๋งงวงกัดใบมะม่วง เกษตรกรควรพ่นด้วยสารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้สารกำจัดแมลงควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงชนิดอื่นๆ มีส่วนช่วยลดการเข้าทำลายดั๋งงวงกัดใบมะม่วงด้วย